



ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ  
กำลังการเผาไหม้ไม่น้อยกว่า ๖๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่คำ ได้มีโครงการซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ กำลังการเผาไหม้  
ไม่น้อยกว่า ๖๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ กำลังการเผาไหม้ไม่น้อยกว่า ๖๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง  
จำนวน ๑ เตา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอเชีย อีโค เอิร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,  
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวาโย ด่านไทยวัฒนา)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ



คำสั่งเทศบาลตำบลแม่คำ

ที่ 268/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง  
ของการจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ กำลังการเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ด้วย เทศบาลตำบลแม่คำ มีความประสงค์จะจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ กำลัง  
การเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เตา โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ดังนี้

นางสายสุรีย์ มโนวงศ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน	ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชีวิรัตน์ กันทะวัง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
นางสาววิชุดา ใจเที่ยงตรง	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ

โดยให้เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับกำหนดไว้ในระเบียบ  
ดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่อง ผิดพลาดขึ้นได้ และให้รักษาผลประโยชน์ของทาง  
ราชการให้ดีที่สุด เสร็จแล้วรายงานผลการดำเนินการให้ทราบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(นายวาโย ด่านไทยวัฒนา)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ